



ประธานเปิดงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รววมหาดไทย
ทักทายประชาชนขณะมาเป็นประธานพร้อมด้วย กอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี
เปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
ปีที่ 252 ที่วัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี.

'มท.1'อวยพรปีใหม่ขอปชช.มีสุขยึดหลัก'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง'

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ว่า ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดี มีความสุขสมหวังรวมทั้งขอให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันตลอดปีใหม่ที่ถึงนี้ กระทรวงมหาดไทยจะทำงานตอบสนองพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างไรก็ตามเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตัวในวันสำคัญ ทั้งวันปีใหม่สากลและวันปีใหม่ไทย ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตให้เป็นมงคล เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ การดักบาตรทำบุญ การทำกิจกรรมในลักษณะที่สร้างสรรค์ต่อตัวเองและครอบครัว และไม่ต้องทำให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในทางที่เสี่ยงต่อชีวิตตัวเอง เช่น การดื่มสุรา การเมาแล้วขับ เพราะผิดกฎหมาย ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ หรือไปทำ ความเสียหายต่อผู้อื่น ซึ่งรัฐบาลอยาก จะเชิญชวนให้ทุกคนไปทำกิจกรรมที่เป็นมงคลต่อตัวเอง

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึง บริบททางเศรษฐกิจและการเมืองในปี 2563 ว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเคยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่คนระบุว่า เป็นสังคมแห่งวัตถุนิยม ชีวิตผู้คนเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ แต่ในขณะนี้ที่อยู่ในบริบทของภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง หรือภาวะดิสรัปชัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบไป ยังการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน

การบริโภคจับจ่ายใช้สอย ตลอดจน การประกอบอาชีพ สิ่งสำคัญคือเรามีหลักยึดที่ดีแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากนัก คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักการสืบสาน รักษา และต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งใจความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ ไม่ได้สอนให้คนตระหนี่ แต่สอนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักพอประมาณ มีเหตุผลเมื่อจะต้องตัดสินใจทำอะไร รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหลักยึดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วทั้งหมัดสำหรับทุกคน ทั้งในมิติของการทำธุรกิจ การดำรงชีวิต เมื่อรู้แล้วยังมีความรู้ที่ขาดก็จำเป็นต้องพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีการขยับพัฒนาตนเองบนฐานของเหตุผล และคุณธรรม

"เรามีหลักยึดที่ดีที่ควรนำไปปฏิบัติใช้ ถ้านำไปใช้สามารถนำไปต่อสู้กับภาวะดิสรัปชันที่เข้ามาได้ แต่ถ้าเราไม่ใช้ เราเสพทุกอย่างในปัจจุบันที่จะทำให้ชีวิตสะดวกสบาย แต่อาจมีรายได้ที่ยังไม่เหมาะสม หรือการที่ไม่มีภูมิ ด้านทาน สภาพสังคมโดยรวมก็จะแย ความอยากมี อยากได้ อยากเสพก็อาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมา และขอเชิญชวนให้ทุกคนนำแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต" รมว.มหาดไทย กล่าว

ฉลองปีใหม่4วันตายพุ่ง208ศพ-กรุงเทพฯแชมป์

“ศพ.” สรุปสถิติวันที่ 4 ของ 7 วันอันตราย รวมเกิดอุบัติเหตุ 1,988 ครั้ง ตาย 208 ราย บาดเจ็บ 2,031 คน “กรุงเทพฯ” สยอง! เสียชีวิตมากที่สุด 11 ราย “เชียงใหม่” แชมป์เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุด 61 ครั้ง “เมาแล้วขับ” สาเหตุหลัก “ศพด.” คมเข้มกำชับตำรวจ ด้านชุมชน กวดขันตีมาแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62 นายวิฑูรย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดเผยว่า จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันวันที่ 30 ธ.ค.62 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 485 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 484 คน โดยสาเหตุหลักคือ ตัดแล้วขับ มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 221,435 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 59,953 ราย ไม่มีใบขับขี่ 52,650 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (18 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเลย (จังหวัดละ 19 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 27-30 ธ.ค.62 พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 208 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,031 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 16 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ (61 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ (11 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (66 คน)

ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า

กลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง กล่าวว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.ม.ท.ไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ได้สั่งการให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายควบคู่กับมาตรการทางสังคม เชิงรุกอย่างเข้มข้น เน้นการปฏิบัติการของด่านครอบครัวและด่านชุมชนเพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง

หน้า 8

■ ฉลอง

ต่อจากหน้า 1

อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยเป็นพิเศษ โดยกวดขันผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับรถโดยเด็ดขาด เน้นดูแลเส้นทางสายรองเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และชุมชนเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขาธิการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน (ศพด.) เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ขับรถไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการ